

Montréal ngày 17/11/99

Kim Hoa,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 6 tháng 11 năm 1999 kể lại những thành tích khoa học huyền bí con đã đạt từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 6 tháng 8 năm 1999. Khối trắng rất nhẹ là từ trường điển quang nội tâm của con đang phát triển. Con năm niệm thấy được một chàng trai mặt láng lạ lùng, đó là chàng vía của con. Khi con thấy một đàn bà mặt trắng rất đẹp, ý biết là mẹ Quán Âm, chứng minh sự tiến triển về nguyên lý âm dương trong tiểu thiên địa của con. Khi con thấy thơ mà chưa đọc được và sẽ đọc được, điển trên đầu, mặt tóc mình mẩy rờ vô láng một cách lạ lùng, hình như có một chất crème rất đặc biệt, đó là biểu hiện của điển giới thành tựu thanh thoát và nhẹ nhàng. Đúng là điển lành của chính con. Chơn điển trong lành hành đúng pháp mới có. Niệm thấy mưa điển là điển tâm phát tới vô cùng; điển phát trên đầu trên trán là tuệ giác như ngọn đèn pha chiếu ra khắp cùng. Năm niệm Phật thấy Phật phát sáng đối diện ngay mặt sáng rực, tào Khê phát sáng, qua con điều luyện sẽ được hội nhập trong nguyên khí của Trời Đất mà bay đi bất cứ nơi nào mà con muốn tiến tới. Ngũ uẩn giai không, chứng minh sự sống của con do Trời độ, hòa tan trong ý đạo lành. Hoa hiện ngay trung tim chơn mảy là hoa đức hạnh của con đã tu được.

Mình mảy thông tức là điển hình trụ. Tu đúng mắt mở trở sáng và nghe rất rõ rệt, tức điển quang hồi sinh tốt đẹp trong trật tự, hòa trong tự nhiên và hồn nhiên của Trời Phật. Bộ đầu mở và toàn thân mở thanh nhẹ và chói sáng. Ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang phát triển và chớp sáng như vậy là đúng. Con không cần nói cho ai nghe cả vì người đời còn nuôi dưỡng sự tham dâm. Con cần lấy một cuốn tập ghi chép những gì con đã ngộ được, tương lai sẽ in thành sách độ đời. Điển bộ đầu rút mạnh là đốc mạch thông, rất quý, con cứ thiên tự nhiên, càng nhiều giờ càng tốt. Càn Khôn Vũ Trụ không khí rất đều hòa, mặt đất nóng là vũ trụ lạnh, liên hồi hỗ trợ cho nhau. Thể xác tức là tiểu thiên địa, chỉ có điển quang là liên hệ cùng Trời Phật trong nguyên lý bất biến. Chúc con và gia đình vui khỏe. Quý thương



Lương Sĩ Hằng